



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 4 – 10 มกราคม 2555

### โรงสีสวนกลับข้าวไม่ได้หายไปไหน กลไกตลาดทำงานราคาในปท.ร่วงเหตุส่งออกไม่ได้

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงภาวะราคาข้าวในประเทศที่เปิดการค้าซื้อขาย หลังช่วงปีใหม่ว่า ราคาข้าวโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปีใหม่ โดยราคาข้าวหอมมะลิลดลงเฉลี่ยตันละ 2,000 บาทจากตันละ 30,000 บาทเหลือตันละ 28,300 บาท, ข้าวขาว 5% ทรงตัวตันละ 16,000-16,300 บาท เป็นผลจากตลาดส่งออกข้าวไทยซบเซาจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล

เฉพาะเดือนธันวาคมที่ผ่านมา การส่งออกข้าวไทยได้ลดลงถึง 60% จากที่เคยส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านตันเหลือเพียง 390,000 ตัน ลูกค้าชะลอการซื้อข้าวไทยที่มีราคาสูงกว่าราคาข้าวชนิดเดียวกันหรือข้าวใกล้เคียงในตลาดโลก สะท้อนให้เห็นจากราคาส่งออก FOB หลังจากเปิดทำการปีใหม่อีกก็ทรงตัว เช่น ข้าวหอมมะลิตันละ 1,100 เหรียญสหรัฐ, ข้าวขาว 5% ราคาทรงตัว 567 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากอินเดีย หันกลับมาส่งออกข้าวกว่า 2 ล้านตันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งตันละ 150-180 เหรียญสหรัฐ ทำให้ภาพรวมการส่งออกข้าวปีนี้ได้เพียง 10.5 ล้านตัน จากที่ควรจะได้เพิ่มเป็น 11-13 ล้านตัน

"เป็นเรื่องน่าตลกที่อยู่ ๆ กระทรวงพาณิชย์เกิดสงสัยว่าข้าวหายไปไหน และสั่งให้โรงสีข้าวรายงานสต็อก เพราะรัฐบาลรับจำนำได้น้อย ทั้ง ๆ ที่ให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดมาก ความจริง รัฐบาลควรจะได้ใจที่กลไกตลาดทำงาน ข้าวไหลเข้าโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย และหันไปเร่งหาทางใช้จิตวิทยาระดับราคา โดยอาจพิจารณาชะลอการระบายข้าวในสต็อกไว้ก่อน ทั้งข้าวเก่า 2 ล้านตัน และข้าวใหม่จากโครงการรับจำนำ ที่น่าจะสีแปรได้อีก 2 ล้านตัน รวมเป็น 4 ล้านตัน โดยเก็บข้าวลอตนี้ไว้ใช้เป็น สต็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับการบริโภคในประเทศ ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ต่อความต้องการบริโภคที่มีมากถึงปีละ 10 ล้านตัน" แหล่งข่าวกล่าว

ด้านนายภูมิ สารผล รมช.พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกำกับและติดตามการรับจำนำข้าว กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554-5 มกราคม 2555 ปรากฏมีข้าวเปลือกเข้าโครงการ 4.7 ล้านตัน สั่งสีแปร สภาพเป็นข้าวสารแล้ว 1 ล้านตัน คาดว่าจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีข้าวเปลือกเข้าโครงการรับจำนำทั้งหมด 6-7 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าที่รัฐบาลตั้งไว้ว่าจะใช้งบประมาณราว 60,000 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดว่าจะใช้งบถึง 400,000 ล้านบาท

"ผมถือว่าโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับราคาข้าวเปลือกจากที่ชวาเคยได้ 6,000-7,000 บาท ก็ได้เพิ่มเป็น 11,000-12,000 บาท ส่วนเรื่องที่กระทบต่อการส่งออกข้าวก็คงเป็นผลจากอินเดียเริ่มกลับมาส่งออก น่าจะเป็นระยะชั่วคราว ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเร่งส่งออกเพราะปีนี้จำนวนข้าวจะลดลง แม้ว่าจะมีนาปรังมาชดเชยผลผลิตที่เสียหายจากน้ำท่วม ส่วนการระบายก็คงยึดตามแนวทางเดิมทุกช่องทางที่ทำได้ แต่คงยังไม่เปิดขายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพราะตลาดล่วงหน้าเท่าที่ดูยังไม่มีความพร้อมที่จะระบาย"

สำหรับการดำเนินการหลังจากนี้จะต้องปรับปรุงและแก้ปัญหาโครงการรับจำนำข้าว โดยจะเพิ่มความเข้มงวด เรื่องการตรวจสอบกระบวนการทุจริต รูปแบบต่าง ๆ โดยกระทรวงพาณิชย์ จึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดี มี นายชัชชัย โสภานเสถียรพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และปรับข้อบกพร่องเรื่องความล่าช้าในการออกไปประทวนให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

## อียูไม่แพร่เต่ง่วงจตจใจข้าวหอมมะลิกุ่มครองสิทธิ์

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวหอมมะลิตุงกุลาร่องไห้ ในสหภาพยุโรป (อียู) หลังจากอียูคัดค้านการจดทะเบียน โดยอ้างไทยไม่ควรจำกัดการใช้สิทธิ์ชื่อ "ข้าวหอมมะลิ" แต่เพียงผู้เดียว และไทยได้อุทธรณ์ไปแล้ว ล่าสุดอียูมีคำถามมายังกรมว่าเหตุใดไทยยังจะใช้คำว่า "ข้าวหอมมะลิ" อีก ซึ่งกรมได้ทำหนังสือยืนยันจะยังคงใช้คำนี้เพราะเป็นคำไทย ไม่ใช่คำทั่วไป ไม่สามารถตัดออกได้ เพราะจะไม่สื่อถึงการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

"หากไทยจดทะเบียนจีไอได้สำเร็จ จะช่วยคุ้มครองสิทธิ์ข้าวหอมมะลิตุงกุลาร่องไห้ในอียู และยังได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าพรีเมียม เพราะผลิตได้เฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ ท้องถิ่นอื่นจะผลิตสินค้าโดยใช้ชื่อเดียวกันไม่ได้"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่อียูคัดค้าน เพราะสมาคมผู้ค้าข้าวในอียูกดดันไม่ให้มีการรับจด เนื่องจากต้องการใช้ชื่อ "หอมมะลิ" ในการทำตลาดข้าวในอียู หากไทยได้รับการจดทะเบียนข้าวหอมมะลิตุงกุลาร่องไห้แล้ว ผู้ค้าข้าวอียูจะไม่สามารถใช้คำว่าข้าวหอมมะลิได้อีกต่อไป

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

## สภาพนโยบายรับจำนำพลาตเป่า พบข้าวโครงการมีแค่ 4.7 ล้านตัน พาณิชย์สั่งเช็คสต็อก

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปริมาณข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวนาปีของรัฐบาล มีเพียง 4.7 ล้านตันเท่านั้น ขณะที่ โครงการรับจำนำข้าว จะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ แล้ว ซึ่งในความเป็นจริงน่าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวไปประมาณกว่า 10 ล้านตัน

"ขณะนี้ ปริมาณข้าวที่เข้าในสต็อกรัฐบาลถือว่าน้อยกว่าปกติ และห่างจากการคาดการณ์มาก และเมื่อได้สอบถามไปทางโรงสีข้าว และผู้ส่งออก ก็ได้รับคำตอบว่า โรงสีไม่ได้มีข้าวเก็บไว้ในสต็อกมากนัก เพราะการรับจำนำครั้งนี้เงื่อนไข การรับจำนำค่อนข้างเข้มงวด ทำให้ จำนวนโรงสีข้าวเข้าร่วมโครงการไม่มากนัก ซึ่งเมื่อได้รับรายงานจากโรงสี ทำให้ กระทรวงพาณิชย์ สงสัยว่า ข้าวที่เก็บเกี่ยวออกมาแล้วไปอยู่ที่ไหน" นายยรรยง กล่าว

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ กรมการค้าภายใน ในฐานะดูแล พระราชบัญญัติ(พรบ.) คำข้าว ออกคำสั่ง ให้ทางโรงสีข้าว ผู้ส่งออกข้าว ใต้รายงานปริมาณ ครอบครองข้าวโดยเร็ว และนำข้อมูลมาประเมิน สำหรับข้อมูลในเรื่องที่รายงานปริมาณ ในกรณีความเสียหายเรื่อง ผลผลิตข้าวที่มาจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้มาจากการรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้พบว่ายังมีความแตกต่างกัน ส่วนการประเมินผลผลิตข้าวของประเทศไทยโดยรวม จะใช้ฐานข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรของสหรัฐ ที่ประเมินจากภาพถ่ายแผนที่ทางดาวเทียม ซึ่งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้

อย่างไรก็ตามหากมีการประเมินข้อมูลแล้วพบว่า ผลผลิตข้าวออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ กระทรวงฯ คาดการณ์ไว้ กระทรวงฯ จะต้องปรับ นโยบายการบริหารจัดการข้าวใหม่ รวมถึงการกำหนดนโยบาย และมาตรการข้าวใหม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้น

"แม้ กระทรวงพาณิชย์ จะประเมินความเสียหายผลผลิตข้าวจาก ภาวะน้ำท่วมไว้จำนวนมาก แต่ ก็น่าจะมีข้าวเปลือกเข้ามาในโครงการรับจำนำมากกว่านี้ ซึ่ง ข้าวเปลือกที่เข้ามาน้อย ไม่น่าจะมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการออกไปประทวนให้กับเกษตรกรหรือไม่ ที่ผ่านมา ข้าวที่รับจำนำมา ส่วนใหญ่ จะมาจาก ภาคอีสานประมาณ 1.7 ล้านตัน, ภาคเหนือ 1.6 ล้านตัน, ที่เหลือมาจาก ภาคกลาง แต่หาก ชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมจะเริ่มมีการปลูกข้าว ในช่วงที่น้ำลด ก็คาดว่า ข้าวจะเริ่มออกในปลายเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นมีนาคม 2555"

นายยรรยง กล่าวอีกว่า สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้า ในตลาดขณะนี้ ราคาเริ่มปรับสูงขึ้น ในขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิตกลง โดยราคา เอฟโอบี อยู่ที่ตันละ 1,000 เหรียญสหรัฐ

ที่มา ไทยโพสต์



## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวนับตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2554 มีจำนวน 7.105 ล้านตัน มูลค่า 3.507 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 5.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.4% เมื่อเทียบกับปีที่ 2553 ซึ่งส่งออก 6.754 ล้านตัน มูลค่า 2.912 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ในปี 2554 เวียดนามราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 510 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 9.1 % จากปี 2553 โดยเวียดนามส่งออกข้าวไปยังตลาดเอเชียถึง 67% ตลาดส่วนใหญ่ในเอเชียได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์ รองลงมาคือตลาดในแอฟริกาใต้ซึ่งมีการส่งออกข้าวที่ 23% อย่างไรก็ตาม สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดการณ์ว่าในอนาคตเวียดนามอาจต้องเจอปัญหาการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากไทยเปลี่ยนนโยบายการส่งออกข้าว นอกจากนี้ คุณภาพข้าวของอินเดียมีคุณภาพดีขึ้นและคาดการณ์ว่าอินเดียจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวเป็นปริมาณมาก ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะไม่ส่งผลดีต่อเวียดนามในการส่งข้าวไปยังตลาดในแอฟริกา

สมาคมอาหารเวียดนาม วางแผนขยายตลาดการส่งออกข้าวในปี 2555 ซึ่งรวมทั้งการขยายตลาดในจีน ในปี 2554 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 400,000 ตันไปยังจีน นอกจากนี้ VFA จะจัดตั้งชมรมผู้ส่งออกและนำเข้าข้าว ระหว่างเวียดนามและจีนเพื่อริเริ่มการส่งออกข้าวคุณภาพดีจากเวียดนามไปยังตลาดในจีน กลางเดือนธันวาคมปี 2554 เวียดนามได้ลงนามในสัญญาส่งออกข้าวกับมาเลเซีย คิวบา ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 เวียดนามคาดว่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 650,000 – 750,000 ตัน

เทรดเดอร์ต่างชาติ รายงานว่า สมาคมอาหารของเวียดนาม ได้ประกาศลดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (Minimum Rice Export Price) ลงอีกครั้ง โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% จะอยู่ที่ 485 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากเดิม 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ข้าวขาว 10% จะอยู่ที่ 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากเดิม 495 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB และข้าวขาว 25% จะอยู่ที่ 455 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากเดิมที่ 470

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ปริมาณส่งออกข้าวจากอินเดียในปีนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว หลังจากอินเดียยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าว และบรรดาผู้นำเข้ามามองข้าวจากอินเดีย เป็นทางเลือกใหม่แทนที่ข้าวจากประเทศไทย ที่มีราคาแพง

นายวีเจย์ เซเทีย (Vijay Setia) ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย (The All India Rice Exporters' Association) กล่าวว่า ปริมาณส่งออกข้าวของอินเดีย (รวมถึงข้าวบาสมัติ) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านตันในปีนี้ (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม) เมื่อเทียบกับปริมาณ 2.2 ล้านตันในปีก่อนหน้า ซึ่งนับตั้งแต่อินเดียยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าว ที่ดำเนินมา 3 ปีเต็ม เมื่อเดือนก.ย. บรรดาผู้ค้าข้าว ได้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติ (non-basmati rice) ในปริมาณกว่า 1.8 ล้านตัน

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวจากอินเดียที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลต่อราคาข้าวในตลาดซื้อขายข้าวล่วงหน้าในชิคาโก และช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนข้าวจากไทย ช่วยทำให้ราคาข้าวถูกลง และอาจจะช่วยให้ราคาอาหารทั่วโลกปรับตัวลงมากกว่านี้ จากเดือนพ.ย.ที่ราคาอาหารโลกปรับตัวลดลงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2555 อินเดียมีสต็อกข้าวในคลังรัฐบาลประมาณ 29.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 10% และเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 16% ซึ่งมากกว่าความต้องการที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 7.2 ล้านตัน และขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกธัญพืช (ข้าว และข้าวสาลี) จำนวนรวม 55.49 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นาย Angelito Banayo ผู้อำนวยการองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) กล่าวว่า NFA จะจัดการประมูลเพื่อให้สิทธิ์ในการนำเข้าข้าวจำนวน 500,000 ตัน ในช่วงกลางเดือน หรือปลายเดือน ก.พ.

เมื่อปีที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจำนวน 860,000 ตัน โดยเป็นการจัดสรรโควตาให้เอกชนนำเข้าได้จำนวน 660,000 ตัน และนำเข้าโดย NFA จำนวน 200,000 ตัน

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics) รายงานว่า สต็อกข้าวของฟิลิปปินส์ ณ เดือน ธ.ค. 2554 มีจำนวนรวม 3.1 ล้านตัน ลดลงจากเดือนก่อน 3.7% และลดลงจากปีที่ผ่านมา 20.7% โดยเป็นข้าวที่อยู่ในครัวเรือน (Household) จำนวน 1.27 ล้านตัน อยู่ในคลังของเอกชน (Commercial) จำนวน 0.71 ล้านตัน และอยู่ในคลังของ NFA จำนวน 1.12 ล้านตัน (ลดลงจากเดือนก่อน 5.1% และลดลงจากปีที่ผ่านมา 36.9%)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

องค์การคลังสินค้าของอินโดนีเซีย (Bulog) ประกาศจะไม่นำเข้าข้าวในปี 2555 เนื่องจากคาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นเป็น 72.02 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากปริมาณผลผลิตข้าวในปี 2554 อันเป็นผลจากการขยายพื้นที่ปลูกข้าว

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานบทสัมภาษณ์ของนายซุสโวโน (Suswono) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย (Minister of Agriculture) ซึ่งกล่าวว่า อินโดนีเซียเตรียมเพิ่มมาตรการเพิ่มผลผลิตข้าวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

นายซุสโวโนยังแสดงความมั่นใจว่า เป้าหมายที่จะผลิตข้าวให้ได้ 72 ล้านตันในปีนั้นไม่ได้ยากลำบากเกินไปนัก

“เรามียุทธวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอยู่แล้ว หากฤดูฝนกินเวลานาน เราก็จะต้องใช้เครื่องอบแห้งข้าวเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต หากฤดูแล้งเป็นเวลานาน เราก็จะต้องปรับระบบชลประทานและเครื่องมือสูบน้ำให้มีความเหมาะสม” นายซุสโวโน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ จะใช้เงินทุนฉุกเฉินสำหรับแผนสำรองดังกล่าว

นอกจากนี้ นายซุสโวโนยังบอกด้วยว่า กระทรวงฯ จะต้องนำเมล็ดพันธุ์ชั้นดีมาเพาะปลูก เพื่อที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและรักษาผลผลิตเอาไว้ได้

“อินโดนีเซียมีเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีทั้งสำหรับฤดูฝนและฤดูแล้งอันยาวนาน” นายซุสโวโนกล่าว พร้อมยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจทำให้เกิดโรคพืชมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามก็เตรียมปลูกข้าวต้านทานโรคไว้แล้ว

ส่วนในระยะยาวนั้น รัฐบาลตั้งเป้าผลิตข้าวให้ได้กว่า 10 ล้านตันไม่เกินปี 2557

“นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป เราวางแผนว่าจะสร้างพื้นที่เพาะปลูกข้าวอีก 1 แสนเฮกตาร์ ขณะที่รัฐวิสาหกิจด้านเกษตรกรรมก็จะสร้างนาใหม่อีก 1 แสนเฮกตาร์ พื้นที่เพาะปลูกข้าวแห่งใหม่นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาสมดุลของพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากพื้นที่บนเกาะชวาเริ่มลดน้อยลงทุกปี”

สำหรับข้อมูลปี 2554 ระบุว่า เกาะชวามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพียง 3.5 ล้านเฮกตาร์ จากที่เคยมี 4 ล้านเฮกตาร์เมื่อหลายปีก่อน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)